



ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

<https://surat.boi.go.th>

บีโอไอ สุราษฎร์ฯ ร่วมเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการลงทุนในภาคใต้ ในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023
และนำคณะผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมกิจการในจังหวัดกระบี่

บีโอไอ สุราษฎร์ฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานมหกรรม SURAT THANI INDUSTRIAL FAIR 2023 งานมหกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ของภาคใต้ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566

โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. บีโอไอ สุราษฎร์ฯ จัดกิจกรรมประชุมพบปะหารือ “การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคใต้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายชินนทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และบริษัทเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อน การลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ไม้ยางพาราแบบครบวงจร



ในงานดังกล่าวมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการภาคใต้ กับกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศอินเดียกว่า 30 ราย และจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมชมการจัดงาน กว่า 2,500 ราย ทำให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในงานกว่า 1,500 ล้านบาท



นอกจากนี้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานสนับสนุนจากรัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ รวมถึงการแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป ภายในงาน บีไอไอ สุราษฎร์ฯ ได้ร่วมออกบูธ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมการลงทุนตลอดงาน



สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่ายร่วมกัน ระหว่างบีโอไอ สุราษฎร์ฯ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี บีโอไอได้เชิญผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการขับเคลื่อน การลงทุน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนำอุตสาหกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงงานสู่ BCG” พร้อมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีที่จะลดมลพิษ ที่เกิดจากการผลิต เพื่อสร้าง Sustainable Life ดังนี้

- เทคโนโลยีเครื่องตัดตะกอน” โดยคุณบุญเลิศ ชดช้อย บริษัท ซี.ซี.โอโตพาร์ท จำกัด
- เทคโนโลยีการจัดการขยะ และการบริการจัดการขยะ” โดย คุณกฤษณะ เจริญพานิช บริษัท ชินเมวา (กรุงเทพ) จำกัด
- เทคโนโลยีการคัดแยกสัปดาห์อัตโนมัติ” โดย คุณจิรภัทร จะวะนะ บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

นอกจากนี้ ยังร่วมออกบูธ แสดงสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจ จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่ได้รับประโยชน์จากการต่อยอดการนำเทคโนโลยีจากเครื่อง ตัดตะกอนไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม การจัดการขยะจากทะเลลายปาล์ม และการใช้เทคโนโลยีการ คัดแยกสัปดาห์อัตโนมัติเพื่อคัดคุณภาพผลปาล์ม รวมถึงการคัดคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ



วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. บีโอไอ สุราษฎร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6/2566(12) ณ แกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยนายชินนทร์ ขาวจันทร์ บรรยายนโยบายสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม การลงทุนใหม่ ที่ประชุมเสนอให้บีโอไอ ประชาสัมพันธ์นโยบายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงมีข้อซักถาม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการลงทุนในพื้นที่



เวลา 15.00 น. นายชินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บีไอไอ สุราษฎร์ฯ ได้ร่วมพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023 โดยนายเกรียงไกร เอียรานุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน SURAT THANI INDUSTRIAL FAIR 2023 นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซีในประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวการสนับสนุนการจัดงาน นายตรีน พงษ์เกตุรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้



วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ปิไอไอสุราษฎร์ฯ เดินทางไปจังหวัดกระบี่ เพื่อเข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และน้ำมันปาล์มดิบ บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แพลคทอรี จำกัด อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็ม Amataya Wellness อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และประชุมหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ณ จังหวัดกระบี่ การมาเยือนกระบี่ในครั้งนี้สร้างความสำเร็จให้กับทางปิไอไอเป็นอย่างมาก ในการสร้างเครือข่าย โดยนำคณะผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ เพื่อมาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขับเคลื่อนการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ได้ในอนาคต

